



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ 567 /2555

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

.....

เพื่อให้การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 291/2547 ตั้ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547 จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2554 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไว้เป็นการล่วงหน้า กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. นายจิระชัย ทีกา รongผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นลำดับที่ 1 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

2. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นลำดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ 1 ไม่อยู่

3. นายชนาวุฒิ กัลลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นลำดับที่ 3 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ 1 - 2 ไม่อยู่

4. นายพิสิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นลำดับที่ 4 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ 1 - 3 ไม่อยู่

/ 5. นายสุชาติ...

5. นายสุชาติ แก้วแสงอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นลำดับที่ 5 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ 1 - 4
ไม่อยู่

6. นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
เป็นลำดับที่ 6 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และผู้รักษาราชการแทนลำดับที่ 1 - 5 ไม่อยู่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ถึง ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555



(นายทวีพล แพเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2